
 

136. löggjafarþing 2008–2009. Prentað upp.
Þskj. 251  —  200. mál. Ráðherra.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um yfirdráttarlán námsmanna.

Frá Katrínu Jakobsdóttur.

1. Er vitað hve stór hluti yfirdráttarlána viðskiptabankanna er til kominn vegna lána frá
Lánasjóði íslenskra námsmanna og um hversu háar fjárhæðir er þar að ræða?

2. Hver er vaxtaprósentan á þessum lánum?


